



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโครงการ จ้างโครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดชลบุรี ภายใต้
สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. ค่าจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ (รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมเพรส พรินติ้ง แอนด์ ไอที โซลูชั่น (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๓,๔๒๒.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิม
เพรส พรินติ้ง แอนด์ ไอที โซลูชั่น (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ค่าเช่าเครื่องเสียงและไฟ จำนวน ๒ จุด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อิมเพรส พรินติ้ง แอนด์ ไอที โซลูชั่น (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. ค่าเดินสายไฟภายในงาน (ติดตั้งปลั๊กไฟ) จำนวน ๗๐ จุด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมเพรส พรินติ้ง แอนด์ ไอที โซลูชั่น (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายถาวร สุทธิกิตติวรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี